



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 - 2018

Giải Việt dã toàn quốc mang tên báo Tiền Phong, giải đấu đỉnh cao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, đã bước sang tuổi 60 (lần đầu tiên tổ chức năm 1958) với lần tổ chức thứ 59 (có một năm giải không được tổ chức). Đây là một giải đấu quan trọng, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, được tổ chức trong tháng 3 hàng năm nhân dịp Kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Theo điều lệ giải được Tổng cục TDTT ban hành, **Việt dã toàn quốc và Marathon Giải báo Tiền Phong lần thứ 59 - 2018** sẽ diễn ra vào **sáng Chủ nhật 25/3/2018 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**, do báo Tiền Phong, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức và **được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 6h30 phút trên kênh VTV6 và VTV6 HD.**

Ở tuổi “lục thập hoa giáp”, Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong có rất nhiều nỗ lực cải tiến hoàn thiện giải đấu theo kịp sự phát triển của phong trào điền kinh Việt Nam. Với mục tiêu hướng tới phong trào chạy bộ đang ngày càng phát triển trong các tầng lớp nhân dân, năm nay BTC quyết tâm thực hiện những đổi mới mạnh mẽ trong công tác tổ chức giải, với phương châm phục vụ VĐV ở mức tối đa, lấy VĐV là trung tâm trong công tác tổ chức.

Theo đó, lần đầu tiên sau 58 lần tổ chức, giải đưa vào sử dụng **hệ thống tính điểm điện tử**, với **time chip gắn lên số đeo của tất cả VĐV**, giúp “giải phóng” lực lượng trọng tài và hiện đại, chính xác, nhanh chóng hơn trong việc tính thành tích thi đấu của các VĐV. Với hệ thống tính điểm điện tử và mã QR cá nhân hóa cho từng VĐV in trên số đeo, ngay sau khi về đích, các VĐV có thể dùng smartphone quét mã QR trên số đeo của mình để biết thành tích thi đấu chính xác. Cùng với đó, BTC cũng đưa vào sử dụng **hệ thống đăng ký trực tuyến**, tránh tình trạng thất lạc hồ sơ đăng ký có thể xảy ra khi tiếp nhận đăng ký qua hệ thống bưu điện. Việc đăng ký trực tuyến góp phần giảm thiểu công tác hành chính cho BTC, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu với hệ thống tính điểm điện tử cũng như giúp VĐV dễ dàng kiểm tra lại thông tin đăng ký của mình.

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ:

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG:



NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG:



CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:



ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN **TIỀN PHONG**